

Spectra E

- Chứa đầy đủ 4 loại alpha, delta, gamma, beta của cả tocopherols và tocotrienols
- Sản phẩm chất lượng từ hãng dược phẩm Zifam - Úc

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nang mềm chứa:
Hỗn hợp Tocopherols cô đặc (loại alpha thấp) 400 mg
Phức hợp Tocotrienols – dầu cọ 25 mg

MÔ TẢ

Spectra E là sự kết hợp của Tocopherols hỗn hợp và tocotrienols hỗn hợp, cung cấp đầy đủ vitamin E. Spectra E cung cấp tất cả 8 đồng phân của vitamin E (alpha, beta, gamma và delta - tocopherols và alpha, beta, gamma và delta - tocotrienols) do đó cung cấp phổ rộng các hoạt động chống oxy hóa, so với một tocopherol đơn lẻ.

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng

Tocotrienols thể hiện các đặc tính bảo vệ thần kinh mạnh mẽ và đặc biệt là alpha - tocotrienol là dạng vitamin E bảo vệ thần kinh mạnh nhất.

Người ta tin rằng stress do oxy hóa là một nhân tố chính gây ra bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu bia (NAFLD).

Vitamin E là một chất chống oxy hóa mạnh được chứng minh là làm giảm căng thẳng oxy hóa trong NAFLD.

Tiêu thụ thực phẩm giàu vitamin E giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành.

Sự kết hợp độc đáo của Tocopherols và Tocotrienols làm cho Spectra E vượt trội hơn hẳn.

Cơ chế hoạt động của vitamin E

Vitamin E hoạt động như một chất chống oxy hóa trong cơ thể. Vitamin E bảo vệ các axit béo không bão hòa (là thành phần của màng tế bào) và các thành phần nhạy cảm với các oxy khác như vitamin A & vitamin C khỏi quá trình oxy hóa. Vitamin E phản ứng với các gốc tự do, là nguyên nhân gây oxy hóa cho màng tế bào và không hình thành gốc tự do mới.

CÔNG DỤNG:

Spectra E giúp hỗ trợ hoạt động tim mạch bình

thường và khỏe mạnh, duy trì sức khỏe của mao mạch và có thể hỗ trợ duy trì nồng độ lipid/mỡ trong máu bình thường ở người khỏe mạnh

Spectra E có thể bảo vệ DNA của da và tế bào chống lại tổn thương gốc tự do

CÁCH SỬ DỤNG:

1-2 viên nang mềm/lần, 2 lần mỗi ngày, hoặc theo lời khuyên của thầy thuốc

Cảnh báo: Nếu các triệu chứng vẫn còn nên tìm vấn đề bác sĩ

Bổ sung vitamin không nên thay thế chế độ ăn uống cân bằng

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Quá mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào. Không có chống chỉ định

TÁC DỤNG PHỤ: Dùng quá liều đôi khi gây ra rối loạn dạ dày, mệt mỏi

SỬ DỤNG TRONG THỜI KỲ MANG THAI VÀ CHO CON BÚ

Vitamin E an toàn trong thời kỳ mang thai và cho con bú, khi được sử dụng như liều khuyến cáo

BẢO QUẢN: Bảo quản dưới 30°C, tránh ánh nắng trực tiếp

QUY CÁCH: 3 vỉ x 10 viên nang mềm



Sản xuất bởi Công ty Contract Manufacturing & Packaging Services Pty. Ltd (CMPS)
Địa chỉ: 20-22 Long Street, Smithfield, NSW 2164, Australia



Nhập khẩu và Phân phối Công ty TNHH Dược phẩm Rồng Vàng
Địa chỉ: 4A Tầng 4, Tòa nhà Sóng Đà 1, Ngõ 165 Cầu Giấy, P.Địch Vọng, Hà Nội
Điện thoại: 024 6267 1066